

# Apple Mac mini

บทควมเบื้องต้นที่สำคัญใน Mac mini ก่อนใช้ Mac mini ของคุณ ดูคู่มือได้ที่ [support.apple.com/guide/mac-mini](http://support.apple.com/guide/mac-mini) หรือดาวน์โหลดฟรีได้จาก Apple Books (หากมี) เก็บรักษาเอกสารประเภทนี้ไว้เพื่อการใช้งานขงในอนาคต

## ความปลอดภัยและการดูแล


ดู "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ"

ในคู่มือสิ่งสำคัญใน Mac mini

## การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการได้ยิน

ในการป้องกันอันตรายจากการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรฟังในระดับเสียงที่ดังมากเป็นระยะเวลานาน ย้ายหูฟังออกจากรูหูเมื่อฟังเสียงและการได้ยินได้ที่ [apple.com/sound](http://apple.com/sound)

## ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลด้านใบรับรองระเบียบข้อบังคับที่จำหน่ายในแบบอุปกรณ์ เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ > แหล่งข้อมูล > ใบรับรองระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลเพิ่มเติมด้านระเบียบข้อบังคับมีอยู่ใน "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือสิ่งสำคัญใน Mac mini

## การปฏิบัติตามกฎหมายของ FCC และ ISD Canada

อุปกรณ์เครื่องนี้เป็นไปตามกฎหมาย FCC ส่วนที่ 15 การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์เครื่องนี้จะไม่ก่อให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์เครื่องนี้จะต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ ที่อาจได้รับ รวมถึงสิ่งรบกวนใดๆ ที่อาจให้ผลการดำเนินงานที่ไม่ดีต่อทาง

## การปฏิบัติตามกฎหมายของ EU / สหราชอาณาจักร

Apple Inc. ประเทศไต้หวัน ที่ว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในตาม Directive 2014/53/EU และ Radio Equipment Regulations 2017 สำนักเอกสารของทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยู่ที่ [apple.com/euro/compliance](http://apple.com/euro/compliance) ตัวแบบของ Apple ใน EU คือ Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland ตัวแบบของ Apple ในสหราชอาณาจักรคือ Apple UK Ltd., 2 Furzeford Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB



## ข้อจำกัดการใช้งาน

อุปกรณ์เครื่องนี้ถูกจำกัดให้ใช้ภายในอาคารเมื่อใช้งานในช่วงความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ข้อจำกัดนี้มีผลใน: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(inc)

## การปฏิบัติตามกฎหมายของ ENERGY STAR®



ในฐานะผู้จำหน่ายของ ENERGY STAR ทาง Apple มีความตั้งใจที่จะทำให้อุปกรณ์กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างเป็นประสิทธิภาพของ ENERGY STAR โครงการ ENERGY STAR คือมาตรฐานหนึ่งของผู้ผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ประหยัดเงินและช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นอุปกรณ์จัดการพลังงาน โดยตั้งให้คอมพิวเตอร์มีการพักเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที ในการประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์ของของคุณ ให้คลิกปุ่มเมนูสำหรับทรัพยากร และคลิกที่ดู ดูแบบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ให้ไปที่ [energystar.gov](http://energystar.gov)

## ข้อมูลด้านการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งาน ให้นำไปส่งจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การคัดแยกและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วยให้การกำจัดของเสียของอุปกรณ์ที่ปราศจากสารพิษ และทำให้มั่นใจว่าสารรีไซเคิลนั้นปราศจากอันตรายตามขนบและสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลจุดรวบรวมของรีไซเคิล สารที่คัดแยกของคุณ และมาตรการอื่นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ Apple ให้ไปที่ [apple.com/th/environment](http://apple.com/th/environment)

## ข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์

การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกำหนดข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple และบริษัทอื่นๆ ซึ่งอาจได้ที่ [apple.com/legal/sla](http://apple.com/legal/sla)

## การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

## กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันเนื้อหาไฟล์

การรับประกันเนื้อหามูลค่าตามกฎหมายบางประการในหลายๆ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือบางแห่งเป็นประเทศหรือเขตปกครอง) นอกเหนือไปจากอนุสัญญาตามกฎหมายของ Apple ไม่คาดเดา จำกัด หรือขังสิทธิ์ในตัวอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ์ของคุณอย่างครบถ้วน

## ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ถ้ากฎหมายของอนุญาต การรับประกันและบางแห่งที่เกี่ยวข้องที่กำหนดขึ้นเป็นการรับประกันและบางแห่งที่เกี่ยวข้องแต่เพียงอย่างเดียว และบางแห่งการรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และแก้ไขอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะจำกัดระยะเวลา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดเจน หรือโดยนัย แต่กฎหมายของอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใด ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะคาดการณ์ราคา และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เป็นประจักษ์ หาก Apple ไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นเป็นเวลาที่เท่ากันระยะเวลาและบางแห่งที่เกี่ยวข้องของการรับประกัน โดยชัดเจน และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยน Apple กำหนดไว้ว่าทางแทนที่ Apple มีสิทธิ์เลือกได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการรับประกันโดยปริยาย (หรือชัดเจน) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดการรับประกันจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

## สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับผิดชอบผู้คิดหรือแต่งที่ตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่ตราสินค้า Apple บรรจุในกล่องที่ซื้อครั้งแรก ("ผลิตภัณฑ์ Apple") ในกรณีที่มีข้อจำกัดตามเงื่อนไขวัสดุและมีอาการผลิตในกรณีใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้งานที่จัดพิมพ์โดย Apple ในช่วงเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อในสหรัฐอเมริกาสำหรับผลิตภัณฑ์ ("ระยะเวลาประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple ส่วนที่เหลือที่พิมพ์จะขึ้นอยู่กับที่ได้จากข้อมูลทางเทคนิค คู่มือใช้งานคู่มือใช้ และกรณีตัวอย่างบริการ

โปรดทราบ: การเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้อิงกับจำนวนที่กำหนดโดยการรับประกันนี้

## สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในผลิตภัณฑ์หรือจำหน่ายหรือวางจำหน่ายร่วมกับ Apple ก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ดูแลระบบ นอกเหนือจาก Apple จะให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อผู้ผลิตรายหนึ่งเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ที่ไม่ใช่ของบริษัทตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ โปรดอย่าเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ถูกรายละเอียดสิทธิ์ของทุกฝ่ายก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์ Apple คุ้มครองข้อจำกัดที่ห้ามของผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งประกาศทางออกของสิทธิหรือประกาศทางผลิตภัณฑ์ Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง (a) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่จะมีความขัดแย้งขึ้นเมื่อความบกพร่องในฝ่ายวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ (b) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบ และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ (c) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นซึ่งไม่ตรงกับการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ [www.apple.com/th](http://www.apple.com/th) ภายใต้ข้อมูลจำหน่ายจากผลิตภัณฑ์ Apple และรายการและเงื่อนไขการจำกัดดังกล่าวได้ในร้านค้าด้วย) (d) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรืออุบัติเหตุ ไฟไหม้ สัมผัสกับของเหลว ฝนแดด หรือสภาพอากาศอันขรุขระ (e) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้งานที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงการฉีกหรือแตกและการดัดงอ) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ("AASP") (g) ผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นรายลักษณะของ Apple (h) ความชำรุดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประทุษร้ายอันเนื่องจากการใช้สภาพความเสียหายการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหากแหล่งประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแตกออกหรือของเหลวจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากถูกไม่สามารรถใช้งานได้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานร่วมกันหรือแบบอื่น ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดย (k) ไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

## ความรับผิดชอบของ Apple

หากผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี และเมื่อมีการซ่อมแซม คุณควรต้องคืนสินค้าตามนั้นหรือส่งชำระคืนของใช้คืนไว้ในข้อบังคับข้ออยู่เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดแย้งในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันนี้ Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจต้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของอาการ ข้อบกพร่องที่อาจพบตามข้อละเมิดข้อจำกัดการรับประกันนี้ได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันนี้ ก่อนที่คุณจะส่งของผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันนี้ คุณควรคืนสินค้าตามคำสั่งหรือเนื้อหาที่จัดพิมพ์ในข้อบังคับของผลิตภัณฑ์นี้ ภายหลังจากที่คุณส่งกลับสินค้าที่ถูกต้องตามที่ควรต้องออก และให้ข้อมูลทั้งหมดที่ความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างที่ให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันนี้ เนื้อหาในสิ่งจัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple อาจสูญหาย ถูกแทนที่ หรือถูกจัดรูปแบบใหม่ได้ ในกระบวนการให้บริการภายใต้การรับประกันนี้ Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่มาเป็นบริการ

การให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจะถูกปรับปรนที่เปลี่ยนแปลงจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นของตัวเองอีกครั้ง โดยอาจมีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาท Apple อาจต้องตั้งราคารอรับเงินเพื่อชำระค่าบริการเป็นส่วนของบริการซ่อมภายใต้การรับประกันนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ Apple กลับคืนสู่สภาพดีด้วยระดับของเนื้อหาเดิมเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ของสินค้าอื่นที่ดัดแปลงที่ผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้สิทธิ์การรับประกันผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้โดยที่การส่งออกซอฟต์แวร์ของคุณจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดนี้ที่ผลิตภัณฑ์และการดัดแปลงโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้อย่างจำกัด

## สิ่งที่ Apple อาจทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

การโปรแกรมการรับประกันนี้ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ์ AASP ตามการรับประกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิ์เลือกที่จะ:

- (1) ชดเชยเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้เงินส่วนเกิน หรือคืนสินค้าให้แล้วซึ่งเทียบเท่ากับใบกำกับค่าผลิตภัณฑ์การดำเนินงานและความเชื่อถือได้
- (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple กับอุปกรณ์เดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่า หากอยู่ในความยินยอม) ซึ่งประกอบด้วยสินค้าส่วนเกินเป็นของใหม่และ/หรือใช้เงินส่วนเกินให้แล้วซึ่งเทียบเท่ากับใบกำกับค่าผลิตภัณฑ์การดำเนินงานและความเชื่อถือได้ หรือ
- (3) คืนสินค้าผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับกรณีเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจต้องให้คุณเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ให้บริการดัดแปลงด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนที่ผู้ให้บริการดัดแปลงด้วยตนเองได้ใช้สำหรับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ไม่มีการรับประกันความสมบูรณ์ของบริการการรับประกันนี้ หรือค่าสิน 90 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม แล้วแต่อย่างใดอาจถือได้ว่าความคุ้มครองเท่ากับงานมากกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนสินค้า สินค้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่จะถูกเพิ่มปริมาณของงาน และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือส่งเข้ามารับคืนจะถูกเพิ่มปริมาณของ Apple

## การยอมรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดจำไว้ทั้งแบบภาพและสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดไม่ว่าสิ่งใดก็ตามของบริการของ Apple ภายใต้การรับประกันนี้ หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังกดในทางบางๆ ปรากฏร่องรอยเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตแล้วหรือหลังจากส่งคืนแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ (หากมี) ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ ("Apple Retailer") หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตัวอย่างการบริการ หรือ AASP จะรับผิดชอบว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ

ด้วยตนเองแจ้งให้ทุกคนทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แหล่งข้อมูลออนไลน์หรือรายการละเอียดเกี่ยวกับบริการซ่อมบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

### ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้ต่อไปนี้

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังร้านแม่ข่ายของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งเป็นที่ให้บริการตามการรับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังร้านแม่ข่ายของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ร้านของ Apple Retail หรือ AASP ได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไม่อยู่ที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) สำหรับเครื่องบริการผ่านทางโปรแกรม หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไม่ผ่านการรับประกันสำหรับสถานการณ์ทางโปรแกรมที่ Apple จะส่งรายการสินค้าไปที่ร้านที่ค่าธรรมเนียมแล้วไม่ถูก และจะส่งตัวอุปกรณ์เสริมฟรีหากไม่ถูก หากทำได้ รวมถึงส่งค่าเข้าเพื่อค่าบริการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามการรับประกันแล้วเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณหากปฏิบัติตามค่าเข้าทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY) บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้ หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานที่นั้นๆ กรุณาการต่อไปยังร้านแม่ข่ายของคุณ

(4) ในกรณีที่ Apple ทำหน้าที่ให้บริการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง Apple อาจขอสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์บนรายการขายผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลง และกำหนดสิทธิ์เกี่ยวกับ หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติตามได้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ปรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณเมื่อปฏิบัติตามที่ตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อจำกัดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกสิทธิ์บัญชีบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแทนที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นไปยังร้านแม่ข่ายในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตรงจากบัตรเครดิตของคุณ

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ปรับเปลี่ยนทดแทนหรืออุปกรณ์ผลิต (หากมี) รวมถึงข้อจำกัดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

(c) Apple ไม่รับประกันความเสียหายใดๆ ที่คุณต้องรับการพิจารณาบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณปฏิบัติตามความเสียหายประเภทใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการอื่นๆ บริการตามการรับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มิใช่ประเภทซึ่งมีการยอมรับการรับประกันนี้ ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนเงินหรือ利息ของเงินอื่น และระยะเวลาที่อนุญาตจะอาจแตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าขนส่งสินค้าหากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้เป็นประเภทที่ผลิตขึ้นที่นั่น หากคุณยอมรับบริการในประเภทที่ไม่ใช่ประเภทที่ซื้อสินค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับร้านค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ และรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จำเป็น และค่าที่ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีของบริการระหว่างประเทศ Apple อาจขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ให้แตกต่างกัน Apple ซึ่งจะมีไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นได้

### ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในบริการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือความเสียหายที่เกิดโดยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากผลของการกระทำที่การก่อการผิดสัญญาหรือการรับประกันหรือข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์หรือข้อจำกัดที่ปรากฏต่อผู้ให้บริการการสูญเสียการใช้จ่าย การสูญเสียรายได้ การสูญเสียหากไม่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียที่ตราสารสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการถอนเงิน การสูญเสียการกู้ยืม การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลสูญหาย ความเสียหาย หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องของบุคคลอื่นที่ก่อให้เกิดโดยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดในลักษณะใด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และทรัพย์สิน คุ้มครอง ในกรณีอื่นที่พึงปรารถนาหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งพึงปรารถนาหรือข้อมูลใด ที่ไม่ใช่ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความรับผิดใดๆ ในการรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดทั้งหมดจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือการบิดเบือนเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำที่จงใจและประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรงและ/หรือการกระทำผิด Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าตามการกระทำของแบบผลิตภัณฑ์ Apple ใดๆ ตามการรับประกันนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูลถึงเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นข้อจำกัดความเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดความเสียหายดังกล่าวจึงอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

### บทกข้อ

ผู้ดูแลจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใดที่ขัดแย้ง ขยาย หรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันนี้ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหรือบังคับที่กฎหมายหรือบังคับที่ใดก็ตาม ความขัดแย้งของกฎหมายหรือความหมายในการบังคับใช้ของข้อจำกัดฉบับนี้ที่แสดงไว้ได้มีผลสมบูรณ์หรือความลงเอยแล้วได้ การรับประกันนี้ อย่างไรก็ตามมีบังคับและข้อความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ใต้ระบุไว้ในองค์ประกอบเอกสารประเภทหรือภูมิภาคที่การซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีอื่นของ Apple เป็นผู้รับประกันการตามการรับประกันนี้

